



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับประจำวันที ๔ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า A๖ มูลค่าข่าว ๑๒๐,๙๖๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

■ มะกะโรน comerboardtoday@gmail.com

บอร์ดมุมมอง

○...การปฏิรูปการศึกษาในยุครัฐบาล คสช.ที่กำลังขับเคลื่อนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก **กรอบแนวคิดที่จะดองบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญใหม่** ส่วนที่ 2 คือ ข้อเสนอในการปฏิรูปทั้งระยะสั้นและระยะยาว และส่วนที่ 3 คือ สิ่งที่จะทรวงศึกษาธิการ **ซัพได้โดยโดยไม่ต้องรอกักโงกกฎหมาย** และส่วนนี้เองที่เริ่มเป็นประเด็นถกเถียง ล่าสุดคือกรณีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดั้งพื้นฐาน (โอเน็ต) จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เหลือ 5 กลุ่ม ...○...มีการให้เหตุผลว่าเป็นการแบ่งเบาภาระการสอบ ลดความเครียดให้เด็ก แต่กลับถูกตั้งคำถามว่าได้คำนึงถึงความได้เปรียบเสียเปรียบในการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาแค่ไหน ...○...เรื่องนี้ **มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)** ชันอาสาทำงานวิจัยเพื่อตรวจสอบและมองค่าขุมว่า เหมาะสมแล้วหรือ ที่เปลี่ยนเพื่อเอาใจผู้ปกครองและนักเรียน โดยไม่พิจารณาให้รอบด้าน ...○...โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา

...○... นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว ให้ข้อคิดการจะลดวิชาสอบโอเน็ต ไม่ใช่แค่คุยกับเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง 1-2 กลุ่มแล้วมาสรุปปรับเปลี่ยนวิธีการสอบใหม่ทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบภาพรวม



เกษตรเขตร้อนภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับตรงเข้าศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. ...○...สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญครู อาจารย์ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนครั้งที่ 22 ในวันที่ 5-7 มิ.ค.นี้ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ...○...สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร "รู้เท่าทันอาชญากรรม กัยใกล้ตัวในปัจจุบัน" 16 มิ.ค. สนใจสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-613-3823-5 ...○...สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2556 ในวันที่ 9 มิ.ค.นี้ ที่หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ ■

